

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วัน เดือน ปี 8 ส.ค. 2562 หน้า 7 เรื่อง ก๊าซแอลเอ็นจี

□ เดินสาย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางตรวจเยี่ยมกระทรวงพลังงาน วันที่ 15 ส.ค. นี้ พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนพลังงานเพื่อทุกคน ส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้เปิดประมูลนำเข้า 1.5 ล้านตัน.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 8 ส.ค. 2562 หน้า 7 เรื่อง ก๊าซแอลเอ็นจี

กฟผ. มั่นใจเริ่มนำเข้าแอลเอ็นจีปีนี้

“สนธิรัตน์” ขอข้อมูล ก่อนไฟเขียวตามแผน

กรุงเทพธุรกิจ ● “สนธิรัตน์” เล็งหาช่อง ใช้เงินกองทุนหมุนเวียนสตาร์ทอัพพลังงานเร่ง พัฒนาเทคโนโลยีรับมือดิสรรัปชั่นเตรียมเคลียร์ แผนนำเข้าแอลเอ็นจีของ กฟผ. ปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปีในเร็ว ๆ นี้ ด้าน “กฟผ.” มั่นใจนำเข้าล็อตแรกตามแผนปีนี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านพลังงาน เพื่อให้มีวงเงินสนับสนุนให้เกิดการลงทุนวิจัย และพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ๆ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส Disruptive Technology

โดยวงเงินที่จะใช้สนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพ นั้นยังต้องไปพิจารณาจากกองทุนต่างๆ ที่รัฐ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน (กองทุนอนุรักษ์ฯ)

ที่จะต้องไปดูว่าหากจะนำมาใช้จะขัดต่อ หลักเกณฑ์หรือไม่ แต่หากไม่ได้ก็ต้องไป พิจารณากองทุนฯ อื่นๆ แทน แต่ไม่ใช่ การจัดตั้งกองทุนใหม่ โดยอาจจะต้อง ไปกำหนดวงเงินแยกประเภทให้ชัดเจน คือ เป็นกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ ด้านพลังงาน

“Disruption ทำให้เกิดการลงทุนด้าน พลังงานรูปแบบใหม่ๆ ทั้งโซลาร์รูฟท็อป การ ซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบบล็อกเชน ทำให้ผู้ผลิต และผู้ขายไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบ (Prosumer) จะเติบโตขึ้น รัฐจึงต้องส่งเสริมให้ต้นทุน ผลิตค่าไฟฟ้าในอนาคตต่ำลง”

นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้า การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LPG) ปริมาณ ไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปีของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า ขณะนี้ยังรอการรายงานข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่การ พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน (กบง.) ต่อไป ขณะนี้ยังไม่ซื้อสรุปใดๆ เพราะต้องรอรับฟังข้อมูล จากทุกฝ่ายก่อน

ด้านนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้จัดการ ยุทธศาสตร์ กฟผ. และโฆษก กฟผ. กล่าวว่า ผลการเจรจาความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันหาแนวทาง แก้ไขการซื้อก๊าซมาแล้วไม่ได้ใช้ก็ต้องจ่ายเงิน



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

(Take or Pay) ซึ่งขณะนี้ได้ซื้อสรุปแล้ว และ รอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กฟพ.) นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับ กระทรวงพลังงาน พิจารณาเพื่อขอมติ กบง. และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อไป

โดยมั่นใจว่าจะสามารถนำเข้า LNG

ล็อตแรกได้ตามแผนในปีนี้ และจะไม่มี ผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศ

ก่อนหน้านี้ นายเสมอใจ สุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กฟพ.) กล่าวว่า การนำเข้า LNG ของ กฟผ. จะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหา Take or Pay หาก มีการบริหารจัดการที่ดีในช่วงปี 2563 แต่หาก เกิดกรณีเลวร้าย ความต้องการใช้ก๊าซ ในประเทศลดลงบางช่วง แล้วปริมาณ นำเข้าสูงเกินความต้องการใช้ ก็จะใช้นโยบาย บริหารจัดร่วมกันโดย กฟผ. อาจปรับลดปริมาณ นำเข้าในบางช่วงหรืออนุญาตให้ กฟผ. สามารถ นำ LNG ส่วนเกินไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ใช้ ก๊าซรายอื่นแทนได้

รายงานระบุว่าในช่วงเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กฟผ. ได้คัดเลือกผู้ชนะการประมูลจัดหา LNG ให้กับ กฟผ. ในปริมาณไม่เกิน 0.8-1.5 ล้านตันต่อปี โดยบริษัท บีโทรนัส แอลเอ็นจี ประเทศไทย เป็นผู้ชนะ ในปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี เนื่องจากเสนอราคานำเข้า ต่ำที่สุด แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขาย LNG กับบริษัทคู่ค้าที่ชนะการประมูลได้ เพราะติดปัญหา Take or Pay